



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 10 กันยายน 2562

เรื่อง

1. พาณิชย์ตั้งทีมต่อสู้ฟิลิปปินส์ กรณีไต่สวนเก็บเซฟการ์ดข้าวไทย
2. กสทช. - ดีอีเอสจ่อสรุป ชื่อ คกก. ขับเคลื่อน 5G ได้ภายในสัปดาห์หน้า
3. เปิดชุมทรัพย์ 6 รัฐมนตรี 'พิพัฒน์' อู่ฟุ้ง 5.4 พันล.
4. เบื้องลึก - เบื้องหลัง การเมืองพนิกเอ็นจีโอ คำสั่งแบน 3 สารเคมีเกษตร
5. ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: ส่งเสริมสินค้าเกษตร
6. 2 มื้อบ 'ด้าน-หนุน' 3 สารเคมีเกษตรฯ ชูฟ้องศาลปกครอง
7. คอลัมน์: คมคำ
8. 'หนาว' นี้ระวัง 'แล้ง' ต่อเนื่อง
9. ยื้อโลละสารพิษ โยน ปปช. ฟัน
10. คอลัมน์: ข้าวปนคน คนปนข้าว
11. คอลัมน์: ข้าวสิ้นเศรษฐกิจ: ขอชี้แจง
12. วงในวงนอก: สารพิษแพร่รัฐบาล

สื่อ

- แนวหน้า
ข่าวหุ้น
ไทยโพสต์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
มติชน
เดลินิวส์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยรัฐ
คมชัดลึก

พาณิชย์ตั้งทีมต่อสู้ฟิลิปปินส์ กรณีได้สวนเก็บเซฟการ์ดข้าวไทย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี ที่รัฐบาลฟิลิปปินส์จะใช้มาตรการปกป้อง จากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหรือ เซฟการ์ด (safe guard Measure) ข้าวไทย ว่า ปัจจุบันรัฐบาลฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างการได้สวนว่าจะนำมาตรการเซฟการ์ด มาใช้กับข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือไม่

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งหนังสือโต้แย้งต่อการเปิดได้สวนฯ ดังกล่าวแล้ว เตรียมจัดทีมเพื่อเข้าหารือกับฟิลิปปินส์เพิ่มเติม ย้ำพร้อมยกขึ้นร้องเรียนองค์การการค้าโลก(WTO) หากกระบวนการหรือการบังคับใช้มาตรการขัดต่อหลักการของความตกลงองค์การการค้าโลกว่าด้วยมาตรการปกป้อง

นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า หลังจากที่ได้อ่านหนังสือในนามของกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงท่าทีและเหตุผลโต้แย้งต่อการเปิดได้สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measures) ต่อกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ไปแล้ว พณ. ได้เตรียมขอหารือ (Consultation) กับคณะกรรมการพาณิชย์ฟิลิปปินส์ซึ่ง

รับผิดชอบการได้สวนทันทีเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการได้สวนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะขอหารือเพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงโดยเป็นไปตามกระบวนการของการได้สวน Safeguard ของ WTO พณ. มั่นใจว่าข้อโต้แย้งของไทยมีน้ำหนักเพียงพอที่จะให้ฟิลิปปินส์รับฟัง และพร้อมที่จะยกประเด็นดังกล่าว ร้องเรียนต่อ WTO หากกระบวนการได้สวนหรือการบังคับใช้มาตรการขัดต่อหลักการของความตกลงองค์การการค้าโลกว่าด้วยมาตรการปกป้อง (the WTO Agreement on Safeguards)

“ขณะนี้กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการได้สวนเบื้องต้นว่ามีการนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ หรือความเสียหายอย่างร้ายแรงที่คุกคามต่ออุตสาหกรรมข้าวภายในฟิลิปปินส์หรือไม่ ซึ่งผลการได้สวนเบื้องต้นดังกล่าวว่าจะยุติ หรือส่งต่อให้คณะกรรมการพาณิชย์ดำเนินการได้สวนอย่างเป็นทางการคาดว่าจะประกาศในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์มีอำนาจที่จะประกาศใช้มาตรการชั่วคราวระหว่างการได้สวนอย่างเป็นทางการได้หากจำเป็น” นายชุตินันท์ กล่าว

กสทช.-ดีอีเอสจ่อสรุป ชื่อคกก.ขับเคลื่อน5G ได้ภายในสัปดาห์หน้า

“กสทช.-ดีอีเอส” จ่อสร้งและสรุปรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติภายในสัปดาห์หน้า พร้อมเร่งประมูล ม.ค. 63 ออกใบอนุญาต ก.พ. 63 ก่อนเปิดบริการภาคการผลิต ต.ค. 63

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เข้ามาหารือถึงแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติในทุกภาคส่วน

โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีคณะทำงาน 10-15 คน ประกอบด้วย หน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย โดยให้สำนักงานกสทช.ทำหน้าที่เลขานุการ และในสัปดาห์หน้าจะมีการยกยกรายชื่อคณะกรรมการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ อีกครั้ง เพื่อผลักดันการขับเคลื่อน 5G ให้เกิดขึ้นและต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ความจำเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อน 5G นั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสร้างบรรยากาศในการลงทุนที่ดีให้กับประเทศไทย ซึ่งจากรายงานของสมาคม GSMA ระบุว่าราคาของใบอนุญาต 5G จำนวน 100 MHz มีราคาเท่ากับ 40% ของราคาใบอนุญาต 4G จำนวน 20 MHz ดังนั้นราคาค่าคลื่นความถี่

2600 MHz ที่อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าคลื่นของ 3 สถาบัน คาดว่าจะออกมาในทิศทางเดียวกับรายงานของสมาคม GSMA

“จากรายงานของ GSMA ระบุว่าหลายประเทศจะเปิดให้บริการ 5G เฉพาะพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ถ้าเปิดประมูลในเดือน ม.ค. 2563 และออกใบอนุญาตได้ในเดือน ก.พ. 2563 คาดว่าจะเปิดให้บริการในภาคการผลิตเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้ในเดือน ต.ค. 2563 จากนั้นในปี 2565 เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ” นายฐากร กล่าว

ขณะเดียวกัน ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีที่กสทช.ยกเลิกสัญญาบริการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือโครงการเน็ตชายขอบที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ชนะการประมูล 3 สัญญา วงเงินรวม 6,486.39 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เนื่องจากค่างานเปิดให้บริการ ซึ่งหากในพื้นที่ที่ TOT รับผิดชอบไม่สามารถเปิดบริการได้ในเดือน พ.ย. 2562 จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

ขณะที่ เสนอให้กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งกองหรือสำนักขึ้นมา เพื่อรับโอนทรัพย์สินในโครงการเน็ตชายขอบ และโครงการ NET ทั่วไทย Zone C หลังจากสิ้นสุดโครงการ 5 ปี จากนั้นกระทรวงดิจิทัลฯ จะมอบหมายให้ TOT หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ดำเนินการต่อไปก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงดิจิทัลฯ ■

เปิดชุมทรัพย์6รัฐมนตรี 'พิพัฒน์' อบอุ่นสุด5.4พันล.

สนามบินน้ำ • ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 6 รัฐมนตรี ครม.บิกตู่ "พิพัฒน์" อบอุ่นสุด 5.4 พันล้าน "กนกวรรณ" เศรษฐีที่ดินพันล้าน "เฉลิมชัย" สะสมปืน 10 กระบอกและพระเครื่องแต่ราคาไม่เวอร์ "สนธิรัตน์" เครื่องประดับสตรีพรี

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 จำนวน 6 คน ยกเว้น น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เพ่งยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 7 ต.ค.

โดย 6 รัฐมนตรีที่แจ้งทรัพย์สินนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวและกีฬา และนางนาที่ รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) คู่สมรส ถือเป็นผู้ที่รวยที่สุด โดยมีทรัพย์สิน 5,436,758,409 บาท หนี้สิน 225,983,525 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,210,774,883 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนถึง 18 รายการ นอกจากนั้น

อ่านต่อหน้า 12

เปิดชุมทรัพย์

ยังมีทรัพย์สินอื่น 170 รายการ อาทิ จตุคามรามเทพ แวนเล็ก ปี 2530, จตุคามรามเทพ แวนใหญ่ ปี 2530, พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย 2 ล้านบาท, พระนางพญา 2 องค์ รวม 1.7 ล้านบาท, หลวงปู่ทวด เบตง 2.5 ล้านบาท, หลวงปู่ทวดปี 2497 1.5 ล้านบาท และสมเด็จเจ้าพระยา พิมพ์ใหญ่ 1 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีอาวุธปืน 4 กระบอก, นาฬิกาหรู 4 เรือน, กระเป๋าแบรนด์เนม 29 ใบ, แหวนเพชร และชุดเครื่องประดับไข่มุก เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับที่นางนาที่ยื่นบัญชี

ทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.ที่แจ้งไว้ว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,674,631,835 บาท พบว่าทรัพย์สินของนายพิพัฒน์และนางนาที่เพิ่มขึ้น 762,126,574 บาท ซึ่งมาจากเงินลงทุนในบริษัท 2 แห่ง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ และนางธัญวีร์ ศรีอ่อน คู่สมรส มีทรัพย์สิน 97,204,912 บาท หนี้สิน 10,000,000 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 87,204,912 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 50 รายการ นอกจากนั้น ยังแจ้งทรัพย์สินอื่นว่ามีอาวุธปืน 10 กระบอก มูลค่า 550,000 บาท, นาฬิกา 7 เรือน 5 ล้านบาท, กระเป๋า 5 ใบ 1.5 ล้านบาท ส่วนหนี้สิน 10,000,000 บาทเป็นเงินที่กู้จากพี่สาวคือ น.ส.นุชจริย ศรีอ่อน

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พลังงาน มีทรัพย์สิน 149,131,970 บาท ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 84,564,822 บาท และรายการทรัพย์สินอื่นที่แจ้งไว้ 68 รายการ มูลค่ารวม 60,630,000 บาท อาทิ พระพุทธรูปโบราณ พระเครื่องทองคำแท่ง กำไลเพชร นอกจากนั้นยังได้แจ้งมีเครื่องประดับสตรีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นจี้ทับทิมรูปหัวใจล้อมเพชร, เข็มกลัดเพชร, สร้อยข้อมือ, ต่างหูทับทิมและเพชร, สร้อยคอทับทิมและเพชร, ต่างหูเพชรเม็ดเดียว, เข็มกลัดเพชรรูปกล้วยไม้, จี้พลอยล้อมเพชร และสร้อยคอบุษราคัมล้อมเพชร เป็นต้น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รว.วัฒนธรรม และ น.ส.รัชดา จาติกวณิช คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 81,489,725 บาท มีหนี้สินรวม 849,359 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 80,640,366 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นสิทธิและสัมปทาน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเงินลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์ ส่วนรายการทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ พระเครื่อง 5 องค์ ซึ่งระบุว่าประเมินค่าไม่ได้ สร้อยคอทองคำ นาฬิกาข้อมือหรู และอาวุธปืน 2 กระบอก

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รว.ศึกษาธิการ และนายปกรณ ศรีจันทร์งาม คู่สมรส

มีทรัพย์สิน 1,400,015,154 บาท หนี้สิน 63,624,361 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,336,390,792 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินใน จ.ปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี จะเข็งเทรา และย่านดอนเมือง กทม. ทั้งหมดรวม 295 รายการ มูลค่าถึง 1,321,232,850 บาท นอกจากนี้ยังมีรถยนต์และจักรยานยนต์ 14 รายการ ครอบครองทะเบียนประมูล 4 รายการ ซึ่งเป็นเลข 8899 จ.ปราจีนบุรี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รว.มหาดไทย และนางกัลยา บุญญามณี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 121,141,055 บาท หนี้สิน 38,593 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 121,102,461 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินใน อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ อ.เทพา อ.ระโนด จ.สงขลา มูลค่ารวม 57,810,650 บาท มีโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 47,441,375 บาท อาทิ บ้านที่ย่านลาดกระบัง มูลค่า 28,000,000 บาท บ้านที่ อ.เมืองสงขลา 9,061,250 บาท

วันเดียวกัน ป.ป.ช.ยังได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ส.ส.ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ 4 ราย ได้แก่ 1.นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิวัฒน์ และนายสมศักดิ์ ติโลแก้ววิชัย คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 643,991,077 บาท 2.นายมารุต มัลยาณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภท. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 86,425,133 บาท 3.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนางนุชนาถ วัฒนะ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 264,808,939 บาท และ 4.นายพีระวิทย์ เรืองสือตลภาค อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักธรรม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,382,419 บาท

นอกจากนี้ยังเปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 จำนวน 10 ราย ทั้งนายกฤษฎา บุญราช อดีต รว.เกษตรและสหกรณ์, น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร อดีต รว.พาณิชย์, นายปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต รว.สาธารณสุข, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีต รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รว.เกษตรและสหกรณ์, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีต รว.วัฒนธรรม, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีต รว.พลังงาน, นายอภิศักดิ์ ตันติวงศา อดีต รว.การคลัง, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีต รว.คมนาคม และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รว.คมนาคม.



มณัญญา ไทยเศรษฐ์

อนุทิน ชาญวีรกูล

เบื้องลึก-เบื้องหลัง การเมือง ผนักเอ็นจีโอ คำสั่งแบน 3 สารเคมีเกษตร

ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์บางรายการ ถึงกับเรียก มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า วีรสตรีโดยไม่รู้ว่ 3 สารคืออะไร โพลีไปเรียกสารเคมี 3 ตัวว่าเป็นสารกำจัดวัชพืช ทั้งที่เป็นแค่ 2 ตัว คือ พาราควอต กับ ไกลโฟเซต ส่วนคลอร์ไพริฟอสเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช

ความกลัวโดยที่ไม่รู้ ไม่ค้นหาความรู้ ล้วนเป็นเรื่องน่ากลัวกว่าอื่นใดทั้งสิ้น เป็นดังคำกล่าวที่ว่า ความกลัวเป็นอวิชชาอย่างยิ่ง

นางมณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นใครมาจากไหนถึงไม่กลัว

เธอเป็นน้องสาวของ นายชาติา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อยู่ในโควตาได้ขึ้นแทนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ แต่เสียงยี้ดังเกินควบคุม สุดท้ายต้องส่งน้องสาวคือนางมณัญญาขึ้นเป็นแทน

แล้ว “มณัญญา” มาจากไหน มณัญญาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี ที่ขึ้นแทนอดีตภรรยาของนายชาติา

ไม่เคยข้องแวะกับสารเคมีเกษตรจริงจัง แต่พอนั่งเก้าอี้รมช.เกษตรฯ ได้ไม่กี่วันก็จับเรื่องสารเคมี 3 ตัวทันที

ไม่จับธรรมดา แต่จับใส่ขวดตวงแม่น้ำสะแกกรังเสียเลย เป็นตัวเธอแท้ๆ หรือเงาเบื้องหลังเธอ?

จุดกรมวิชาการเกษตรขึ้นเป็นกรมเกรด A

นักการเมืองสำคัญ ที่ผลักดันกรมวิชาการเกษตร จากกรมกระจอก เป็นกรมเกรด A คือ นายเนวิน ชิดชอบ รมช.เกษตรฯ ในขณะที่สังกัดพรรคชาติไทยเมื่อในอดีต เพราะคุณกฎหมายสำคัญหลายฉบับ ทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีเกษตร ยางพารา เมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น

รวมมูลค่าตลาดเป็นแสนๆ ล้านบาท

นายเนวิน โต้ตั้งจากการบุกจับโรงงานผลิตสารเคมีเกษตรมาก่อน

นางมณัญญาเองอาจไม่รู้ นายเนวินดึงพีชเศรษฐกิจจากกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นสินค้าแชมป์เป็นเสียเอง นายเนวินทำปุ๋ยเคมีสั่งตัดแทนปุ๋ยสำเร็จรูป ข้าราชการกรมวิชาการเกษตรที่ได้ดี ล้วนสนองตอบนโยบายนายเนวิน รุ่นแล้วรุ่นเล่า แม้นายเนวินจะถอยจากออกมาให้คนอื่นเป็น รมช.แทนแล้วก็ตาม

อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรบางคน จึงมีตำแหน่งเป็นบอร์ดของหน่วยงานต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งยังเป็นทีปรึกษา รมช.มณัญญา ในปัจจุบัน บางคนยังเป็นทีปรึกษารมช. เป็น ส.ว.

เป็นเครือข่ายบุรีรัมย์ คอนเนกชัน ในส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรที่แน่นปึก

บุกรุกรั้วแดนสนธยา

การค้าสารเคมีเกษตร มูลค่าตลาดปีละหลายหมื่นล้านบาท สารกำจัดศัตรูพืชแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สารกำจัดแมลงศัตรูพืช สารกำจัดโรคศัตรูพืช และสารกำจัดวัชพืช

สัดส่วนตลาด สารกำจัดวัชพืชมีมากที่สุดมากกว่า 60% ของสารกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด เพราะหญ้าวัชพืชเป็นศัตรูสำคัญของเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัด ถ้าพึ่งการกำจัดด้วยมือหรือเครื่องจักรกล มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแพงทำให้ต้นทุนสูง เครื่องจักรกลไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่และสถานการณ์ เช่น ช่วงฝนตก ดินอ่อนตัว หรือระยะระหว่างแถวไม่สะดวก

เกษตรกรตัวจริงต้องพึ่งสารกำจัดวัชพืช เพราะไม่ได้ทำแค่ไร่ครั้ง

มหันตภัยของ 3 สารเคมีอันตราย

พาราควอต

- สารพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์
- มีสารพิษเรื้อรังก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
- ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ การตั้งครรภ์ และการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์
- แคมเปญส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายจุลินทรีย์ในดิน

คลอร์ไพริฟอส

ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่แม่ได้รับคลอร์ไพริฟอสในระหว่างตั้งครรภ์ จะมีพัฒนาการช้า ความจำสั้น โอคิวต่ำ สมาธิสั้น ตอบสนองช้า ควบคุมการเคลื่อนไหวแย่ง

สารไกลโฟเซต

- ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง และจะทำให้เกิดโรคไตเรื้อรัง
- สารเคมีตัวนี้ยังรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

รวบรวม : ผู้จัดการรายวัน 360

ไร่ แต่ทำเป็นลับเป็นร้อยบางรายเป็นพันไร่ สารกำจัดวัชพืชเป็นเครื่องมือเดียวของพวกเขาในการกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะในไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด สวนปาล์ม น้ำมัน สวนยางพาราในขณะต้นยังเล็ก สวนลำไย สวนมะพร้าว สวนทุเรียน และ ฯลฯ

ตลาดสารเคมีกำจัดวัชพืชจึงใหญ่มาก ขึ้นไม่ใช้ก็ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเสียหาย

สังคมผู้ค้าสารเคมีเกษตร เดิมทีผูกขาดโดยบริษัทฝรั่งไม่กี่ราย นานไปคนไทยที่มีความรู้ความเข้าใจก็ออกมาทำเอง จนเกิดบริษัทผู้ค้านับร้อยๆ ราย

ขณะที่ผู้ประกอบการคนหนึ่งเปิดเผย “ผู้จัดการรายวัน 360” ว่าใครมีเงินก็เปิดธุรกิจนี้ได้ เช่นเดียวกับร้านขายสารเคมีรายย่อย ต่างเกิดขึ้นราวดอกเห็ด เป็นมือไม้ให้บริษัทผู้ค้าในการกระจายสินค้าเข้าไร่นาอีกที

ภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย จะฉบับไหนก็ตาม กำหนดให้ผู้ค้าต้องขึ้นทะเบียน และคนที่รับจดทะเบียนคือกรมวิชาการเกษตรนั่นเอง

ทั้งรับขึ้นทะเบียนและตรวจตราส่งต่อจับกุมคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดวัชพืชตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 และกฎหมายลูก สร้างความโกลาหลปวดเศียรเวียนเกล้าให้ผู้ค้าสารเคมีต้องลุกขึ้นประท้วงสู้และฟ้องร้องกรมฯ แต่เจรจาสงบศึกได้ในเวลาต่อมา

กฎหมายลูกเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการได้เปรียบ-เสียเปรียบขึ้นอย่างมาก

ก่อนหน้า พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551 ออกมา มีผู้ค้าอยู่กลุ่มหนึ่งมีบริษัทในเครือ 4-5 แห่ง ถูกจับตามองในหมู่ผู้ค้าด้วยกันว่า ได้รับอภิสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนที่มีชื่อไฮโรว์ จะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม ทำให้เครือข่ายของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเติบโตอย่างรวดเร็ว มียอดขายเป็น TOP 5 มูลค่านับพันล้านบาทในเวลาไม่นาน

เป็นบริษัทใด พัวพันกับนักการเมืองคนไหน พรรคไหนหาไม่ยาก



จับตากลุ่มเซ็นทรัล แล็บ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บ ก่อตั้งสมัยนายวินวินเป็น รมช.เกษตรฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกระทรวงการคลัง การจัดตั้งเซ็นทรัลแล็บ เคยตกเป็นข่าวอื้อฉาว และคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เคยหยิบยกเรื่องนี้ฟ้องร้องเอาผิดมาแล้ว แม้จะไม่ปรากฏผล แต่เป็นที่รับรู้ของคนในสังคมจนถึงวันนี้

มีความพยายามผูกการตรวจสอบสารตกค้างในพืชให้เซ็นทรัลแล็บ แต่หน้าปกที่ผู้ประกอบการไม่นิยมใช้ ทำให้ผลประโยชน์ของเซ็นทรัลแล็บประสบการขาดทุน

รายชื่อบอร์ดเซ็นทรัลแล็บสมัยหนึ่ง มีแต่ข้าราชการระดับสูงเกษียณมาเป็นประธาน มาเป็นกรรมการ จึงไม่แปลกที่ต่อมากระทรวงการคลังจึงเข้ามาบริหารอำนาจแทนจนถึงวันนี้

แล็บหรือห้องปฏิบัติการ เคยเป็นกรณีในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการค้าหรือการแข่งขันทะเบียนสารเคมี เพราะกฎหมายลูกกำหนดว่า ข้อมูลความเป็นพิษจะต้องตรวจสอบโดยแล็บที่ได้รับการรับรอง GLP (Good Laboratory Practice) เท่านั้น

บริษัทเครือข่ายนักการเมืองแอบไปใช้บริการแล็บในเมืองนอกก่อนแล้ว เพราะรู้จักกันล่วงหน้า ปล่อยให้บริษัทอื่นจ่ายจิวาขึ้นทะเบียนไม่ทัน เพราะไม่รู้เนื้อในที่ต้องใช้เวลาหาแล็บและเพิ่มต้นทุนมหาศาล ไม่เว้นสารเคมีที่ใช้มายาวนานต้องให้แล็บทดสอบเช่นกัน

เป็นมหกรรมเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในการขึ้นทะเบียนสารเคมีในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทนี้จึงเติบโตตามลำดับ จน ณ ขณะนี้ การสต็อกสาร โดยเฉพาะพาราควอตกับไกลโฟเซตว่ากันว่า มหาศาลและทำกำไรอย่างดี ขึ้นราคาทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะแบนสาร 3 ตัว

เอ็นจีโอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูปรารถนาดีต่อผู้บริโภค แต่อีกด้านหนึ่ง

สร้างหายนะแก่เกษตรกรที่ต้องซื้อสารแพงกว่าที่เคยมากกว่าเท่าตัวหลายครั้ง ถ้ากรรมมีจริง ชาตินี้ น่าจะเห็นคนรับผลกระทบนี้บ้างเช่นกัน

นักการเมืองจับมือเอ็นจีโอเป็นหัวหอกแบนสารเคมี 3 ตัว

นับเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่เห็นนักการเมืองจับมือเอ็นจีโอ ย้อนหลังเมื่อ นายเดชา ศิริภัทร แกนนำเอ็นจีโอถูกจับข้อหาปลูกและทดสอบกัญชาที่บ้านสุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความเห็นใจและพร้อมช่วยเหลือนายเดชา

แน่นอน ในทางการเมือง พรรคภูมิใจไทยใช้ยุทธการปลูกกัญชา 6 ต้นต่อครอบครัวเป็นเครื่องมือหาเสียง การสนับสนุนนายเดชา จึงพอมองออกได้ว่าเป้าหมายต้องกัน คือใช้กัญชาเพื่อการแพทย์

แต่อย่าลืม นายเดชาคือเอ็นจีโอที่ทำงานร่วมกับ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี มาก่อน และเคยยื่นคนละฝั่งกับนายเนวิน สมัยเป็น รมช.เกษตรฯ และคุมกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยเรื่องสารตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ชนิดเป็นไม้เบื่อไม้เม่า

สุดท้ายจับมือกันได้

แต่อย่าลืมว่า การรณรงค์แบนสารเคมี 3 ตัวก็เกิดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขก่อนนายอนุทินขึ้นมาดูแล โดยเอ็นจีโอสามารถใช้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหมูทะลวงฟัน จนเป็นข่าวใหญ่ตลอดมา

การแบนสาร 3 ตัวก็เป็นการจับมืออีกครั้งต่อเนื่องกัน

แน่นอนเป็นรายการ Win Win ของทั้งคู่

พรรคภูมิใจไทยได้ชื่อเสียงว่า ห่วงใยดูแลสุขภาพผู้บริโภค มีผลงานนำเลือก ส่วนจะได้ขึ้นไต่ถามากกว่านี้ต้องพิจารณาเอาเอง

ส่วนเอ็นจีโอ อ่านทางไม่ยาก พวกเขาหวังจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพเกษตรกร คล้ายกองทุน สสส. ที่เรียกเก็บภาษีจากบุหรี่และ

นำเม้า โดยเก็บภาษีนำเข้าสารเคมีเกษตรทุกเม็ดทุกหยด จากเดิมที่ ยกเว้น

เป็นความเพเลิดเพลินบันเทิงใจของเอ็นจีโอยุคใหม่ สามารถเข้าถึงเงินกองทุนมหาศาล ไม่ต้องแบมือขอจากเมืองนอกหรือกระทรวง

กองทุน สสส. ให้เป็นข้าปากอีกต่อไป

เหลือเจ้าประจำรับกรรมฝั่งเดียวคือเกษตรกร ที่มาตรการแบนสาร 3 ตัวไม่พุดถึงพวกเขาอย่างจริงจัง ต้องรับกรรมต่อไปและต่อไป

ไม่ใช่แค่สาร 3 ตัว พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เพราะไม่ได้ทำเพื่อปฏิวัติเรื่องนี้ แต่เป็นเรื่องอื่นๆ ตามเป้าของพรรคการเมืองและเอ็นจีโอเท่านั้น .



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/โชไชตี / ภาพข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6450

Col.Inch: 13.09 Ad Value: 23,038.40

ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: ส่งเสริมสินค้าเกษตร

หน้า: 10(ล่างขวา)

PRValue (x3): 69,115.20

คลิป: สีสี่



ส่งเสริมสินค้าเกษตร-กมลวิศว์ แก้วแฟก ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” โดยมี ปรีชัช มาละวรรณเณ, ศิริวรรณ พรหมบังเกิด, สวลักษณ์ ธารพาสี ร่วมงาน ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

2มือบ'ต้าน-หนุน' 3สารเคมีเกษตรฯ ชูฟ้องศาลปกครอง

กรุงเทพธุรกิจ • มือบหนุน-ต้าน
"3 สารเคมีเกษตรฯ" อันตราย บุกกระทรวงเกษตรฯ สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มฯ ลั่นเกษตรกร 5 แสนรายหนุนใช้พาราควอตภายใต้มาตรการจำกัดการใช้ จ่อฟ้องศาลปกครองหากยกเลิกมติ กก.วัตถุอันตรายด้านไบโอไทยปลูกกระแสประช.ร่วมต้าน ขณะที่ "เฉลิมชัย" ป่วยกะทันหัน ชำรอย "มนัญญา" ด้าน "อนุทิน" ขอรพ.คงมาตรการขึ้นป้ายต้าน

ความพยายามในการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ของกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรยกเลิกใช้โดยจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่ 27 ต.ค.นี้ ท่ามกลางกระแสสนับสนุนและต่อต้าน

อ่านต่อหน้า | 13

▶ ต่อจากหน้า 16

2มือบ

ล่าสุด วานนี้ (9 ต.ค.) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาพันธ์ชาวสวนปาล์ม น้ำมันแห่งประเทศไทยกว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด โดยให้เวลากระทรวงเกษตรฯ ภายใน 15 วัน และขอเข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ อีกครั้ง หากไม่เป็นไปตามที่เสนอ ก็จะฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

ขณะที่ทางมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย ก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดดังกล่าวเช่นกัน

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายเฉลิมชัย ซึ่งประชุมเตรียมพูดคุยกับกลุ่มเรียกร้องทั้งสองฝ่ายในช่วงบ่าย 14.00 น. แต่ปรากฏว่าได้เกิดอาการวูบหน้ามืด เนื่องจากมีอาการป่วยมาก่อนหน้านี้ จึงเดินทางไปโรงพยาบาล

และมอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร และนายรพีพัฒน์ แก้วทอง ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ รับเรื่องแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ดูแลกรมวิชาการเกษตร และผลักดันให้แบน 3 สารเคมีดังกล่าว ก็มีอาการป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

กลุ่มสนับสนุนให้คงใช้สารเคมีเกษตร นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์ม น้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยมว่า เกษตรกร 5 แสนราย ขอประกาศจุดยืน มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อนุญาตให้ใช้พาราควอต ภายใต้มาตรการจำกัดการใช้

เราขอเข้าพบรัฐมนตรี แต่ไม่มีการตอบรับเลย ที่ผ่านมากเกษตรกรเป็นผู้รับเคราะห์ที่รัฐบาลจัดตั้งกรรมการหลายชุด แต่ท้ายที่สุดหลักฐานต่างๆ ยังไม่เพียงพอ สิ่งที่สงสัยตอนนี้คือ ความพยายามแบบอย่างรุนแรง และไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ควบคุมไปกับการหาสารทดแทนตัวใหม่ ที่ราคาแพงกว่าหลายเท่า ซึ่งสารทดแทนนี้ขายในไทยมานานแล้ว แต่เกษตรกรไม่ใช้ เพราะแพงและอันตรายมากกว่า

เร็วๆ นี้ หากไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ตนและกลุ่มเกษตรกรจะเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องต่อศาลปกครองให้พิจารณาเพิกถอนมติดังกล่าวด้วย

ทางด้านกลุ่มเรียกร้องให้แบน 3 สารเคมีเกษตร นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย กล่าวขอเรียกร้องให้รัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมกันสนับสนุนให้เกษตรกรประมาณ 6% ของครัวเรือน เกษตรกรทั้งหมด สามารถปรับตัวไปสู่การปลูกพืชที่ไม่ต้องพึ่งพา 3 สารพิษร้ายแรง หรือแบนสารกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่ดำเนินการกันมาหลายปี

ข้อมูลเรื่องผลกระทบทั้ง 3 สารเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้ว โดยให้เกษตรกรปรับตัวไปใช้วิถีกล เครื่องจักรกลการเกษตร การปลูกพืชคลุมดิน และการปลูกพืชแบบผสมผสาน วิถีชีวภาพอื่น ๆ หรือในกรณีจำเป็นก็อาจไปใช้สารทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

สำหรับเครือข่ายสนับสนุนจะยื่นข้อเสนอ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ในวันที่ 27 ต.ค.นี้ โดยเบื้องต้น 1.ให้มีการทบทวนอย่างเปิดเผย 2.ขอให้รัฐบาลผลักดัน พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน

"เราไม่ยินยอมให้บริษัทค้าสารพิษแอบอ้างว่าสารพิษมีราคาถูกกว่า วิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีเพียงเพราะรัฐบาลยกเว้นภาษีให้พวกเขา ทั้งที่ทุกคนเสียภาษีเท่ากัน และไม่ได้คำนวณผลกระทบภายนอก (Pesticide externalities) มูลค่า 20,000-30,000 ล้านบาทต่อปี ที่ต้องสูญเสียไปจากการรักษาสุขภาพและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นายวิฑูรย์กล่าว

ด้านนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวเสริมว่า ขอเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแยกการกำกับสารเคมีออกจาก พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ต้องผู้รับผิดชอบ คัดกรองร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแยกออกจากกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันเดียวกันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ร่วมกันประชุม VDO ทางไกลเรื่องแบนสารเคมีอันตราย 3 ชนิด พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.โรงพยาบาล

โดยนายอนุทิน กล่าวถึงการขึ้นป้ายตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ต่อต้านสารเคมีอันตราย ขอให้หน่วยงานที่ขึ้นป้าย คงมาตรการนี้ไว้ จนกว่าจะสิ้นสุดการประชุมและทราบผลหากออกมาไม่ดี ก็ขอให้ขึ้นป้ายคัดค้านเอาไว้เช่นนั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ ที่แสดงพลังความสามัคคีของบุคลากรใน สธ.ที่เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย

เมื่อมีการแบนแล้ว เราจะไม่เลื่อน เมื่อมีมติต้องหยุดใช้ทันที ถึงแม้ สธ.จะมีแค่ 2 เสียงจาก 29 เสียง แต่ตัวแทน สธ.ก็จะเสนอและกดดันให้มีการลงมติอย่างเปิดเผย ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพราะหากกระทบสุขภาพประชาชน เรายอมไม่ได้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/กระแสรสชน

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15187

Col.Inch: 13.76

Ad Value: 15,136

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 45,408

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คมคำ



คมคำ

“ต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่ยังใช้กันอยู่ทั่วไป เพียงแต่วันนี้เราพบว่า 3 สารนี้เป็นพิษร้ายแรง อันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม



จึงยกเลิกการใช้ทันที และหากในอนาคตพบว่าสารเคมีตัวอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาดหลายยี่ห้อ มีความเป็นพิษสูงก็จะเสนอยกเลิก”

มณัญญา ไทยเศรษฐ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



'หนาว'นี้ระวัง 'แล้ง'ต่อเนื่อง

ฤดูหนาวปี 2562 ใกล้มาเยือนแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศฤดูหนาวของไทย ในช่วง ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาว จะเริ่มต้นในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 จะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ และจะสิ้นสุด ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ อากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม

ส่งผลทำให้หลายพื้นที่ที่มีฝนและอุณหภูมิลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ทำให้มีโอกาสที่ทั้งสองภาค จะมีอุณหภูมิลดลงมาอีก 1-3 องศาเซลเซียส

นอกจากนั้น ในช่วงวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือจะอยู่ระหว่าง 18-21



องศาเซลเซียส และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 19-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นที่แผ่ลงมาเป็นสัญญาณของ ฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ เรื่องอุณหภูมิต่ำที่สุดของกรุงเทพมหานครจะ อยู่ที่ 15-17 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่จะ มีอากาศหนาวเย็นที่สุดส่วนใหญ่จะเริ่มครึ่ง หลังของเดือนธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือน มกราคม 2563

สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งบริเวณ เทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมักมี น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

ลองมาดูสถานการณ์การเตรียมความพร้อม ของทางจังหวัดกันดูบ้าง โดย **คมสัน สุวรรณ อัมพร** รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย สถานการณ์ภัยหนาวช่วงปลายฝนต้นหนาวปี นี้ว่า ปีนี้อากาศหนาวมาเร็ว มีความกดอากาศ สูงจากจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทุกปี คาดว่าจะมีผู้ประสบภัยหนาวจาก 25 อำเภอ รวมกว่า 200,000 ราย การช่วยเหลือหรือแจก เครื่องกันหนาวอาจไม่ทั่วถึง เนื่องจากบางพื้นที่ อยู่ห่างไกลและติดตะเข็บชายแดน บางส่วนอยู่ บนพื้นที่สูง เกินกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง เกิดอากาศแปรปรวนได้ง่าย ซึ่งภาคเอกชนที่ต้องการบริจาคเครื่องกันหนาว สามารถติดต่อจังหวัดเพื่อหาข้อมูลไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวได้โดยตรง เพื่อป้องกันแจก ซ้ำซ้อนและไม่ทั่วถึง

"อากาศหนาวมีผลกระทบต่อความแห้ง แล้ง และปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ จึงประสาน ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 211 แห่ง สืบหาความต้องการเครื่อง กันหนาวแล้ว พร้อมจัดสรรงบประมาณให้ผ้า

ระวัง ลาดตระเวนทำแนวป้องกันไฟป่า สร้าง ฝายชะลอน้ำเพื่อความชุ่มชื้น ในช่วงอากาศหนาว และแห้งแล้ง พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์สว่าน การรับรู้ผ่านเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว รวม 2,066 หมู่บ้านด้วย" คมสันกล่าว

ไพรินทร์ ลิ้มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้อากาศหนาวมาเร็ว ต้นพฤศจิกายนนี้อากาศ จะเย็นลงมาก ยาวจนถึงกุมภาพันธ์ 2563 รวม 4 เดือน แม้อากาศหนาวส่งผลกระทบบกเกิดภาวะ แห้งแล้ง เนื่องจากเกิดภาวะเอลนีโญ แต่ไม่ รุนแรง เนื่องจากมีมรสุมพัดผ่านภาคเหนือหลาย ลูก ทำให้แหล่งน้ำของชลประทาน กักเก็บน้ำเพื่อ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15187

หน้า: 1 (ล่าง), 12

Col.Inch: 85.66

Ad Value: 132,773

PRValue (x3): 398,319

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'หนาว'นี้ระวัง'แล้ง'ต่อเนื่อง

การเกษตร อุบัติภัยโรคพืชเพียงพอ ไม่ขาดแคลน พื้นที่แห้งแล้งที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว คือ อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน

“เบื้องต้นสำรวจ พบว่ามีผู้ประสบภัยหนาวที่ขอรับการช่วยเหลือเครื่องกันหนาวกว่า 100,000 ราย ใกล้เคียงปีแล้ว ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคาเครื่องกันหนาวไม่ได้เพิ่มขึ้น บางส่วนราษฎรจัดซื้อเอง หรือได้รับการบริจาคจากหน่วยงาน หรือองค์กรการกุศลต่างๆ แต่ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง ที่เปราะบางช่วยเหลือเป็นอันดับแรก ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ส่วนใหญ่เป็น อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่ฮาด อ.ฝาง อ.เชียงดาว ซึ่งเป็นพื้นที่สูงและอยู่ห่างไกล แต่ภาพรวมปีนี้การช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยหนาว น่าครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น” นายไพรินทร์กล่าว

ขณะที่ จ.ลำปาง มีพื้นที่ 13 อำเภอ ในทุกพื้นที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ทั้งในหุบเขาและบนยอดเขา เป็นหมู่บ้านชนเผ่าพื้นที่สูง ทำให้ในแต่ละปีจากการสำรวจของอำเภอและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง มีผู้ประสบภัยหนาวกว่า 100,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ที่มีฐานะยากจน โดยร้องขอให้ทางจังหวัดช่วยเหลือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อใช้ห่มคลายหนาวในพื้นที่

สภาพอากาศในพื้นที่ จ.ลำปาง จะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่ง จ.ลำปาง ที่อยู่ใจกลางของภาคเหนือตอนบน มีภูเขาสูงล้อมรอบทุกด้าน และพื้นที่ยังเป็นแอ่ง หรือที่ชาวลำปางรู้ว่าพื้นที่แอ่งกระทะ หากร้อนก็จะร้อนจัดร้อนนาน จนเป็นข่าวโด่งดังที่ผ่านมา ในทุกปี เนื่องจากแสงแดดที่ส่องลงมาในพื้นที่ ทำให้ความร้อนเกิดวนอยู่ภายในพื้นที่แอ่งกระทะ ทำให้ร้อนนานและร้อนมาก โดยที่ลมไม่สามารถพัดคลายความร้อนไปได้โดยเร็ว รอคอยความร้อนที่จะลอยขึ้นไปในช่วงค่ำ หรือกลางคืน

ส่วนอากาศหนาวนั้น ทิวา พันธุ์ไม้สี ผู้อำนวยการศูนย์นิเวศวิทยาป่างา เปิดเผยว่า อากาศที่หนาวเย็นที่สุดในพื้นที่ จ.ลำปาง จะอยู่ในช่วงกลางฤดูหนาว หรือประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี อุณหภูมิบริเวณพื้นราบจะหนาวเย็นในช่วงกลางดึก เข้ามืด และเข้าตรู่ อุณหภูมิเฉลี่ย 15-17 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณ

หุบเขา และยอดดอยจะหนาวไปจนถึงหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 11-13 องศาเซลเซียส จะเกิดความหนาวเย็นตลอดทั้งวัน เนื่องจากบ้านเรือนตั้งอยู่ในหุบเขา และยอดดอย

สำหรับบนยอดดอย บางช่วงและในบางปี อุณหภูมิเคยต่ำลงมาอยู่ที่ 2-4 องศาเซลเซียส จนทำให้เกิด “แม่คะนิง” หรือ “น้ำค้างแข็ง” เกิดขึ้นในพื้นที่จนเห็นชาวโพนไปทั่วพื้นที่ อย่างเช่น บนยอดดอยหุบบ้านแม่แจ่ม ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นพื้นที่สูง ถูกจัดว่าเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่จุดสูงสุดของ จ.ลำปาง จึงมีการทำการเกษตรผลผลิตไม้เมืองหนาว ทั้งพืชผัก และผลไม้ รวมถึงกาแฟ รวมถึงยังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากหนาวเย็นตลอดทั้งปี และหนาวสุดในช่วงกลางฤดูหนาว

“พื้นที่อำเภอทางตอนบนของ จ.ลำปาง ได้แก่ อ.วังเหนือ อ.แจ้ห่ม อ.เมืองปาน และ อ.งาว มักจะมีชาวบ้านประสบภัยมาก เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงและหุบเขา ดังนั้น จึงมีความหนาวมากกว่าปกติจากพื้นราบทั่วไปมาก สำหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับมวลอากาศที่แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึง จ.ลำปาง ด้วย และจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขา และหุบเขา สลับซับซ้อน จึงทำให้ความหนาวเย็นปกคลุมพื้นที่ ทำให้หลายๆ คนพูดติดปากว่า ลำปางหนาวมาก”

ด้าน สมเกียรติ ประจักษ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดผลการประชุมศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจเพื่อ

ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ถึงการเตรียมพร้อมรับมือฤดูแล้งต่อว่า การประสานส่วนภูมิภาคได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562-เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 48 สาขา ใน 24 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 7 จังหวัด 12 สาขา ภาคอีสาน 11 จังหวัด 28 สาขา ภาคตะวันออก 2 จังหวัด 4 สาขา และภาคใต้ 4 จังหวัด 4 สาขา

เบื้องต้นกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนสำรองไว้ในส่วนที่มีการใช้แหล่งน้ำร่วมกัน ขณะที่น้ำเพื่อทำการเกษตรในปีนี้มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีค่อนข้างน้อย มีความจำเป็นต้องกักเก็บน้ำไว้ตลอดฤดูแล้งหน้า เพื่อไม่ต้องการให้กระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภค

ขณะนี้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุนทั้งประเทศไปยังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เตรียมการและจัดทำแผนการเพาะปลูกให้มีความชัดเจน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน

เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำในอนาค

ยื้อโลละสารพิษ โยนปปช.พ้น

ผู้ตรวจอึ้ง เฉลิมชัยวบ เข้ายพ.ด่วน

อดีตข้าราชการเกษตรฯ สต็อก 3 สารพิษเจ้า เดิม ยิง ♦ อ่านต่อหน้า 16

สารพิษ

□ ต่อจากหน้า 1

ไม่หยุดวิ่งเต้นรัฐบาลหวังยึดเวลาเบนไปต้นปี 63 ขอมเจียงยิบ ขายขาดทุนเคลียร์ไปประเทศที่ 3 ให้หมด ด้านหมอจุฬาฯ เตือนเกษตรกรอย่าซื้อ “พาราควอต” คุณ หลังมีโปรโมชันลดราคา กระหน้า หากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติแบน 1 ธ.ค. หมดสิทธิใช้ทันที ขณะที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เนะกำเนิงปัญหาสุขภาพ อย่างไรสารทดแทน หากยังยื้อต่อ ส่ง ป.ป.ช. เอาผิดแน่ ส่วน “อนุทิน” ไม่หวั่นอิทธิพล ทำบ้านที่ก สองตัวแทน สธ. โหวตแบนสารพิษ แน่นอน ชันกดดันลงคะแนนเปิดเผย ขอรพ. ชันป้ายด้านจนกว่าจะได้ข้อสรุป ด้าน “เฉลิมชัย” ป่วยมือชา วบหน้ามืด ขณะรอพบ กลุ่มด้าน-สนับสนุนแบนสารพิษ ตาม “มัญญา” เข้าย รพ.อีกราย

จากกรณีคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ลงมติ 9 ต่อ 0 ให้แบนสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยหลังจากนี้ จะนำมติให้กรรมการทุกคนลงนามรับผลประชุม แล้วรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ ก่อนนำเสนอกณะ กรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาเปลี่ยนบัญชี สารเคมีดังกล่าว จากบัญชีประเภทที่ 3 ไปอยู่ในบัญชีประเภทที่ 4 หากคณะกรรมการฯ เห็นด้วย จะมีผลทำให้ห้ามครอบครอง จำหน่าย นำเข้าและผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า จากมติดังกล่าว ทำให้อดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ รายหนึ่ง ส่อสูญเงินนับพันล้าน เพราะสั่งสารเคมีทั้ง 3 ชนิด สต็อกเก็บไว้ เพราะคาดว่า เกษตรกรแห่

ซื้อคุณเอาไว้ใช้ ขอมจ่ายค่าหัวคิว ลิดรละบาท เพื่อชะลอมมติแบน ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ความลับหน้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เรียกประชุมผู้บริหาร สธ.ทุกหน่วยในสังกัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการแบนสารเคมี ทั้ง 3 ชนิด ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ. ทั่วประเทศ โดยในที่ประชุมมีการรายงานจากหลายพื้นที่ เช่น จ.นครราชสีมา รายงานว่า มีการเก็บตัวอย่างเลือดประชาชนมาตรวจวิเคราะห์ พบปริมาณสารเคมีตกค้างร้อยละ 42

นายอนุทิน กล่าวว่า ขอชื่นชมการชันป้ายต่อต้านสารเคมีทั้ง 3 ชนิดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ขอให้หน่วยงานที่ชันป้ายต่อต้านอยู่นี้ คงมาตรการนี้ไว้จนกว่าจะทราบผลการประชุม หากผลออกมาไม่ดีก็ขอให้ชันป้ายคัดค้านเอาไว้ ส่วนตัวไม่กังวลเรื่องผลโหวต ไม่มีกลัวอิทธิพล ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 2 คน คือ ปลัด สธ. และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นั้น บันทึกเอาไว้ได้เลยว่า โหวตแบนสารเคมีแน่อน และจะกดดันให้มีการลงมติแบบเปิดเผยด้วย พร้อมยืนยันไม่มีเรื่องนายทุนนำเข้สารเคมีทดแทนแน่อน

ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา รพ.สาธารณสุข กล่าวว่ามีหลักฐานชัดเจนว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิด มีผลต่อการเกิดโรคเนื้องอก มะเร็ง พาร์กินสัน ทั้งทางตรงทางอ้อม เฉียบพลัน ผลการตรวจ

เลือดประชาชนใน จ.นครราชสีมา ก็พบสารเคมีตกค้างร้อยละ 42 ทั้งที่ไม่ใช่เกษตรกรร น้ำประปาที่ในหมู่บ้านก็มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ผ่านมา จึงมีมติยกระดับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายประเภท 4 อันตรายเทียบเท่าถูกระเบิด ดังนั้นหากคณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นด้วย วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไปก็จะห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองสารเคมีทั้ง 3 ตัวเด็ดขาด ทั้งนี้ทราบข้อมูลมาว่า มีการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายสารพาราควอต ให้เกษตรกรซื้อไปใช้ในปริมาณมาก จึงเห็นได้ชัดว่า มีความพยายามที่จะขายระบายสต็อกออก

“ขอเตือนเกษตรกรว่า ไม่ต้องซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิดเก็บไว้ เพราะหากมีมติแบนสารเคมีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้สารทั้ง 3 ชนิดได้อีก ต้องทำลายทิ้งและไม่ใช้การเททิ้งลงแม่น้ำ ต้องมีการทำลายอย่างถูกวิธี หรือส่งคืนโดยไม่ได้รับเงินชดเชย เมื่อมีมติชัดเจนแล้ว บริษัทไม่สามารถมาฟ้องไทยได้ ดังนั้นกรณีแบนสารเคมีนี้ ไทยจะไม่มี การเสียค่าไถ่แน่นอน ส่วนเรื่องที่ตัวเองถูกขู่ทำร้ายนั้น ตอนนี้สถานการณ์เงียบลงแล้ว เพราะมีคนเห็นแบบเดียวกันจำนวนมาก” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว

ต่อมา น.ส.อัญชุลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง พร้อมสมาชิกกว่า 20 คน เดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอเข้าพบนายอนุทิน ให้มีการชี้แจงกรณีหน่วยงานในสังกัด สธ.ชันป้ายคัดค้านการใช้สารเคมี 3 ชนิด เพราะเป็นอันตรายกับสุขภาพประชาชน มีคนป่วยปีละ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2562

ปีที่: -

ฉบับที่: 25564

หน้า: 1 (บนขวา), 16

Col.Inch: 93.16

Ad Value: 195,636

PRValue (x3): 586,908

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ยื้อโลงสารพิษ โยนปปช.พัน

1.4 หมื่นคน เสียชีวิตปีละ 600 คน เป็นการกล่าวหาเกษตรกรเหมือนเป็นฆาตกรไปฆ่าคนตาย ที่ผ่านมามีคนขอเข้าพบไม่เคยมักได้พบ แต่กลับให้โอกาสเอ็นจีโอพบ เป็นการฟังความข้างเดียวหรือไม่ ขอให้เปิดหลักฐานยืนยันว่ามีกรณีอะไรบ้าง ทั้งวันที่ 22 ต.ค. เกษตรกรที่เสียหาย และเครือข่าย จะยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข 3 ส่วนคือ 1. ฟ้อง รพ. สธ. 2. ฟ้องรพ.ร.สธ. และปลัด สธ. และ 3. ฟ้องคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงจนนำมาสู่การแบนสารเคมี 3 ตัว

ขณะที่ พล.อ.วิฑูรย์ รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ก่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะออกคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61 เสนอให้ยกเลิกนำเข้า ครอบครอง ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ได้ศึกษาหาหนทางใหม่ด้านการเกษตร และลงพื้นที่ไปดูเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ไม่ใช้ 3 สารเคมีทำการเกษตรก็พบว่าได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ดีกับทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ดังนั้นการที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายอ้างว่า ยังยกเลิกไม่ได้ เพราะไม่มีสารทดแทนจึงไม่สมเหตุผล ส่วนการหาสารทดแทน ถ้ากรมวิชาการเกษตรจริงใจตามข้อมูลที่ผู้ตรวจฯ เชื่อว่าหาได้ไม่ยาก และมีอยู่เพียงพอ

ต่อคำถามที่ว่า หากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยังคงมีมติไม่ยกเลิกสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ผู้ตรวจการแผ่นดินจะอย่างไร นั้น พล.อ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ถ้ายังไม่ยกเลิก ก็ถือว่าไม่มีเหตุอันสมควร เข้าข่ายหัวหน้าหน่วยราชการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตามกฎหมายให้ส่ง ป.ป.ช. ดำเนินการพิจารณาชี้มูลความผิด หรือถ้าบุคคลใดเข้าข่ายผิดอาญา ก็ส่งศาลยุติธรรมพิจารณา หากมีความผิดทางวินัย ต้นสังกัดก็จะดำเนินการตามระเบียบข้าราชการ ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการฯ ประชุมลับ แล้วมีมติไม่ยกเลิก เห็นว่าไม่ถูกต้อง เพราะควรเป็นไปโดยเปิดเผย ทั้งนี้ฝากถึงคณะกรรมการฯ ว่า ขอให้พิจารณาโดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญมากกว่าเน้นเรื่องการหาสารทดแทน หากไม่

ยกเลิก ครอบครัวยุคของคณะกรรมการฯ ก็ต้องได้รับพิษภัยจากสารพิษนี้เช่นกัน

วันเดียวกัน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย พร้อมเกษตรกรกว่า 50 คน เข้ามาขอยื่นคัดค้านการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ขณะที่ทางมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย ก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความขัดแย้งของทั้ง 2 กลุ่ม โดยสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันให้เวลากระทรวงเกษตรฯ 15 วัน เพื่อขอเข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ อีกครั้ง หากไม่เป็นไปตามที่ตกลง ก็จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไป

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย มีความตั้งใจที่จะมาพูดคุยกับทั้ง 2 กลุ่ม แต่เจ้าตัวเกิดอาการวูบหน้ามืด จึงรีบไป รพ. เพื่อตรวจสุขภาพทันที เนื่องจากป่วยมานานหลายวัน มีอาการมือชาแขนขา ไม่ได้มีอาการเครียดเกี่ยวกับเรื่องการแบนสารเคมี นายเฉลิมชัย จึงได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร กับนายราพัฒน์ แก้วทอง ที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ เป็นผู้รับเรื่องแทน

ด้านนายอลงกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมประชุมกับเครือข่ายด้านสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 686 องค์การฯ กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันมีนโยบายแบน 3 สารเคมี ไม่ต้องผัดหวังที่นายเฉลิมชัย มาร่วมประชุมไม่ได้ เพราะมีอาการป่วยมือชาแขนขา วูบ หน้ามืด จึงให้ตนมารับหนังสือแทน ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายขับเคลื่อนไปสู่เกษตรยั่งยืนทำให้ประเทศไทยเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ และยินดีร่วมกับทุกกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมในด้านเกษตรมานานครั้งศตวรรษ ที่จะต้องไร้ทุจริต และไร้ผลประโยชน์แอบแฝง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รว.เกษตรฯ ยังคงพักฟื้นอยู่ที่ รพ.สมิติเวช เนื่องจากอาการปวดหัวอย่างหนัก โดย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และลูกชายคนโต ระบุว่า แม่ยังคงพักฟื้นอยู่ที่ รพ. เพื่อรอดูอาการอีก 1 คืน โดยแพทย์ได้ฉีดยาคลายเครียด และให้น้ำเกลือ

คาดว่าจะออกจาก รพ.ได้ในวันที่ 10 ต.ค. เพราะห่วงเรื่องการจัดทำเอกสารเพื่อยกเลิกใช้ 3 สารเคมี ส่วนนายเฉลิมชัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ออกจาก รพ. ไปพักที่บ้านแล้ว

รายงานข่าวกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า อดีตข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ที่ผันตัวเองเป็นผู้นำเข้าสารเคมี 3 ชนิด ยังวังงัดเข้าหาผู้ใหญ่ในรัฐบาล เพื่อให้ยืดเวลาแบน 3 สารเคมี ไปถึงเดือน ม.ค. 63 เพราะจะเคลียร์สต็อกมีมูลค่าเป็นพันล้านบาท เร่งส่งออกไปประเทศที่ 3 ให้หมด โดยจะทำให้ขาดทุนน้อยลง หากประเทศไทยแบน 3 สารเคมี จะทำให้ถูกคว่ำราคาอย่างมากจากประเทศปลายทาง โดยสารเคมีเหล่านี้มีต้นทุนนำเข้าเพียงตันละ 700-800 บาท ที่ผ่านมามีไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า-ส่งออกแต่อย่างใด สร้างกำไรให้กับบริษัทค้าสารได้ปีละเป็นหมื่น ๆ ล้านบาท นอกจากนี้ อดีตข้าราชการรายนี้ พร้อมหุ้นส่วนยังถือครองที่ ส.ป.ก.ไว้จำนวนมากหลายร้อยไร่ ที่วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แต่กำลังจะถูกสำนักงาน ส.ป.ก.ฟ้องร้องขับไล่ ยึดพื้นที่คืน โดยระหว่างนี้ยังเจรจาต่อรองขอถือครอง 50 ไร่ และวังน้ำนักการเมืองช่วยเคลียร์เรื่อง ที่ ส.ป.ก.ให้ด้วย.



ชาวปณคน คนปณข่าว

●● ถึง “ลุงตู่” จนได้! นายกฯ ไม่ไหวจะทน ผลงานคมนาคม “ลุยถั่ว” ช้อพิพาททางด่วน ร้อนหนังสือสั่ง 3 รongฯ สมคิด-วิษณุ-อนุทิน หาทางจบ



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

กรณียุติข้อพิพาททางด่วนยึดเยื่อมาเพราะ คมนาคม ภายใต้ “รมว.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” แสดงศักดิ์อำนาจ ดึงเรื่องไว้มานาน... เริ่มจากว่าไปที่ คณะรัฐมนตรีชุดประยุทธ์ 1 “มั่วมาก” ไม่ให้อำนาจแก่กระทรวงคมนาคมในการแก้ปัญหา เรื่องนี้ต้องขอแก้มติ ครม. ให้อำนาจมาอยู่ที่ “รมว.” ตัวเขาคณะเดียวเท่านั้น... เรียกว่า ข้อพิพาทระหว่างทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ต้องมาว่ากันใหม่

ทั้งๆ ที่ เรื่องนี้ สมควรยุติลงไปแล้วจริงๆ ไม่ใช่ปล่อยให้ดอกเบียดค่าตบเซยวิ่งอยู่ทุกวันแบบนี้

ปัญหาข้อพิพาทนี้ ถ้าจำได้ “รัฐบาลประยุทธ์ 1” ไม่ต้องการจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินมูลค่าเป็นแสนล้าน ก็ต่อรองกัน เสรจกันกับเอกชน เพราะจะได้นำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในด้านอื่นๆ ที่จำเป็น โดยที่ “ลุงตู่” ย้ำไว้ว่า ประชาชนต้องได้ประโยชน์

นี่คือ การเจรจาต่อรอง และมีเงื่อนไขต่างๆ ระหว่าง กทพ. กับ BEM และจะก่อสร้าง “ทางด่วนชั้นสอง” “Double Deck” ก็มาตอนนั้น ไม่ได้มาจาก ครม.สั่ง ให้มีทางด่วนชั้นสอง แต่มาจากการเจรจา เพราะ ครม.สั่งมาให้เจรจากับผลประโยชน์ประชาชน ซึ่งการที่ประชาชนจะได้ใช้ทางด่วนชั้นสองโดยไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางเพิ่ม ถือว่าประชาชนได้ประโยชน์ และ กทพ.ไม่ต้องลงทุนเอง แถมได้รับส่วนแบ่งรายได้เพิ่มอีกต่างหาก

ที่สำคัญ การเจรจาต่อรอง กทพ.ได้นำเสนอผลและแนวทางต่างๆ ให้ ครม.ตู่ 1 ทราบหมดแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรี “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” และรัฐมนตรีช่วย “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” คือผ่านมาทั้งกระทรวงคมนาคม รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากทั้งรองนายกฯ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ที่กำกับดูแลงานด้านเศรษฐกิจ และรองนายกฯ ด้านกฎหมาย “วิษณุ เครืองาม” ขณะนั้นมาด้วย

ว่ากันว่า งานที่ผ่านมือทั้งรองฯสมคิด และรองวิษณุ ขณะนั้นต้องจัดว่าสำคัญ เพราะสัญญาทางด่วนเป็นสัญญาร่วมทุน ต้องทำตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน การเจรจาต้องผ่าน กทพ. กรรมการกำกับดูแล ม.43 และ กรรมการ PPP (รองสมคิดเป็นประธาน แทนนายกฯ) ดูแลภาพรวม เสรจจบเสนอ ก.คมนาาคม เสนอ ครม. ไม่ใช่ให้อำนาจ “ศักดิ์สยาม” จะทำอะไรก็ได้

ประชาชน เอกชน แม้แต่ กทพ. ก็เข้าใจว่า รัฐบาลประยุทธ์ 1 ให้เจรจายุติข้อพิพาททั้งหมด โดยมีข้อเรียกร้องเพิ่มกับเอกชน ต้องทำประโยชน์ให้ประชาชนด้วย เสรจจบผ่านกรรมการร่วมทุน อัยการ สภาฯ ก็รับรองมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง คณะทำงานของคมนาาคม ก็เห็นด้วย

ทว่า รมว.ศักดิ์สยาม บอกอยากเปลี่ยน ชื่อเวลา ขอให้ตัด Double Deck ออก ทั้ๆ ที่นายกฯ ร้องขอมา

รมว.ศักดิ์สยาม ว่า ที่ผ่านมามี มั่ว สรุ้ทุกคนมั่วหมด? ตัวท่าน รมว.ถูกคนเดียว !

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหนังสือให้รองนายกรัฐมนตรี 3 คน ได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายศักดิ์สยาม ในฐานะ รมว.คมนาาคม ประชุมหารือกันในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้จบ

งานนี้ ร้อนไปถึงนายกฯ จนได้ “ลุงตู่” เลยต้องทำอะไรเด็ดขาด เพราะ รมว.ของท่าน ที่กำลังเฝ้ามั่นในการใช้อำนาจอหังการฯ ท่ามกลางข้อครหาว่าลือกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้เร็ว ไม่งั้นมันจะกลับมาทิ่มแทงรัฐบาล... ที่ทำมา 5 ปี ก็ไร้ค่า

ความสงบต้องจบที่ ลุงตู่ อีกแล้วครับท่าน

●● จากไฮสปีด มาถึงผลประโยชน์ทับซ้อน-ธุรกิจ VS การเมือง และเครดิตประเทศ “เสียหนู” อนุทิน กับกระแส “Conflict of Interest” ไม่พูดเยอะ เจ็บลิ้นไก่ ชีวิตดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเอื้อธุรกิจครอบครัว กวักมือเรียก “CPH” กล้าๆ หน่อยถือปากกามาต้ามเดียวพอ งานนี้วัดใจกัน

กระแสอื้ออึง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” Conflict of Interest ระหว่างพ่อค้า-นักการเมือง “เสียหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข โปสเตอร์บายในเฟซบุ๊กเมื่อวาน “ไม่พูดเยอะ เจ็บลิ้นไก่” โดยบอกว่า...

“ชีวิตดีแล้ว มันคงมาก ไม่จำเป็นต้องเอื้อธุรกิจของครอบครัวหรือของใคร ถ้าไม่เอื้อของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปเอื้อใคร และจะใช้เวลาความสามารถ และประสบการณ์ทั้งหมดที่มี รักษาผลประโยชน์ให้บ้านเมือง รับมือกันให้อยู่ก็แล้วกัน ใครกันแน่ที่จะเอาเปรียบรัฐ ใครกันแน่ที่พยายามเสี่ยงไม่ทำตามผลของการประมูล ใครกันแน่ที่พยายามขอให้รัฐผ่อนปรนเพิ่มประโยชน์ให้ตัวเอง ไม่ต้องไปบีบสื่อให้ออกข่าว งานนี้ง่ายมาก ทำตามเงื่อนไขที่รัฐประกาศไว้ ไม่ต้องวิ่งเต้น ไม่ต้องจ่าย เอาปากกามาต้ามเดียว แล้วเซ็นสัญญา กล้าๆ หน่อย พร้อมสนับสนุนทุกอย่างให้ทำงานโดยสะดวก ราบรื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่พูดเยอะ เจ็บลิ้นไก่”

“อนุทิน ชาญวีรกูล” และ รมว.ไนโคเวตาพรรคภูมิใจไทย ที่กำกับดูแลคมนาาคม “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” จะทราบหรือไม่

ว่า วันนี้ เอกชน-ข้าราชการ แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาล เริ่มกังวลกับพฤติกรรมของท่านแล้ว



อนุทิน ชาญวีรกูล

เพราะนโยบายที่ขัดแย้งรัฐบาลชุดก่อน “กวนน้ำให้ขุ่น” ในโครงการใหญ่หลายโปรเจกต์ ทั้งๆ ที่คนนั่งหัวโต๊ะ ทุบโต๊ะให้ความเห็นชอบมาแล้วก็คือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” คนเดียวกันนี่เอง เพราะอยากจะเป็น “พระเอก” เสียทุกงาน ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจของเอกชน ที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับภาครัฐ ซักส่งสัญญาณไม่ดี...

ถ้า “เสียหนุ” ทำได้อย่างที่โพสต์ ชีวิตดีแล้ว มันคงมากไม่จำเป็นต้องเอื้อธุรกิจครอบครัว ย่อมเป็นสิ่งที่ดี มีคนสรรเสริญอยู่แล้ว แต่เรื่องของเรื่อง ความเป็นไป “สมการอำมหิต” ที่เขาว่ากัน ล้มไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ที่กลุ่ม CPH เป็นผู้ชนะ แล้วแนวทางที่ว่า จะเรียกรายที่สอง กลุ่ม BSR ที่มี “ซิโน-ไทย” ธุรกิจครอบครัวของอนุทิน มาเจรจาแทน หรือมองข้ามข้อดีไปเมื่อ “แบล็กลิสต์” คู่แข่งทางธุรกิจอย่าง “ช.การช่าง และอิตาเลียนไทย” จากงานนี้เพื่อประโยชน์ของการประมูล เมกะโปรเจกต์อื่นๆ ของคมนาคม จะได้สะดวกโยธิน

สมการนั้นมันย้อนแย้งกับที่ท่านว่ามาจริงๆ !!

กรณีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทุกฝ่ายอยากให้สำเร็จ ร้อยแล้วว่าการรถไฟฯ หรือ ร.ฟ.ท. มีแต่ปัญหา การส่งมอบพื้นที่ไม่ได้แน่ๆ นักวิชาการ ผู้รู้ต่างๆ แม้แต่เอกชนที่ชนะ ทักท้วงมาแล้ว ทำไม่ไม่เคลียร์ แต่นี่กลับไปเร่ง ไปขู่ ให้เซ็น ขีดเส้นตายวันนั้น วันนี้ ถ้าไม่เซ็นจะ “Blacklist” แล้วบอกว่ามีอะไรให้ช่วย มาบอกหลังเซ็นได้ ใครจะไปกล้า!

สุดท้ายถ้ายอมก็จ่ายแพง ลู้กันก็เป็น “ค่าโง่” ก็คงกล่าวหาว่า เอกชนโง่อีก หาว่าข้าราชการทุจริตอีก โดยไม่รู้ตัวว่า ตัวเองนี่แหละอาจจะเป็นคนทำให้เกิด “ค่าโง่” ตัวจริง

“อนุทิน”... จะให้ดีกว่าต้องใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ ไม่ต้องพูดกันมากให้เจ็บลิ้นไก่ เดดไลน์ วันที่ 25 ตุลาคมนี้ ที่ถูกเลื่อนมาจากวันที่ 15 ตุลาคม “อนุทิน” ควรจะสนับสนุนทุกอย่างไม่ให้ทำงานโดยสะดวก ราบรื่น เหมือนที่โพสต์ไว้หรือไม่

ทำทุกอย่างให้โปร่งใส ความน่าเชื่อถือประเทศ และเครดิตของรัฐบาลชุดนี้ ก็จะเพิ่มขึ้นอีกโข

●● แบน 3 สารพิษ เรื่องเครียดของ 2 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นหนังหน้าไฟ ทำเอา “มนัญญา-เฉลิมชัย” ต้องเข้าโรงพยาบาลกันทั้งคู่

เรื่อง “แบน” 3 สารเคมีเกษตร “คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต” มีความคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนผู้นำเข้าสารเคมี ตัวแทนเกษตรกร และ ตัวแทนฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณากัน โดยมี “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ นั่งหัวโต๊ะ (8ต.ค.)



มนัญญา ไทยเศรษฐ์



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

การประชุมใช้เวลาหลายชั่วโมง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเครียด เพราะฝ่ายตัวแทนผู้นำเข้าสารเคมี ย่อมปกป้องผลประโยชน์สุดฤทธิ์ ตัวแทนภาครัฐที่เป็นข้าราชการ ก็อ้างระเบียบ ข้อกฎหมาย กลัวถูกฟ้องร้อง ติดคุกติดตาราง ตัวแทนฝ่ายเกษตรกรถามว่าถ้าแบน 3 สารเคมีนี้แล้ว จะใช้อะไร จะมีสารตัวไหนมาทดแทน... ส่วนตัวแทนฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่า มาตรการ “จำกัดการใช้” สารเคมี 3 ตัวนี้ ที่บอกว่า ใครไปซื้อสารเคมี ต้องมีใบอนุญาตการใช้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ จึงจะซื้อจากร้านค้าได้ ...ซึ่งมันไม่จริง เพราะตอนนี้ใครจะซื้อ ก็เดินเข้าไปซื้อได้เลย แถมเจ้าของร้านยังถามว่า ทำไม่ไม่ซื้อทุนไว้เลยละ ... เห็นได้ชัดว่ามาตรการจำกัดการใช้มัน “ล้มเหลว”

“รมช.มนัญญา” บอกว่า “ฝ่ายโยธ” ก็เอาแต่ข้อมูลเก่าๆ มาอ้าง โดยไม่ฟัง “ข้อมูลใหม่” ที่ผลวิจัยชี้ชัดว่า “3 สารพิษ” นี้ เป็นอันตรายทั้งตัวเกษตรกรผู้ใช้ ประชาชนผู้บริโภค พิษผักผลไม้ กุ้งหอย ปู ปลา ต้องเสี่ยงกับสารพิษตกค้าง ต้องเป็นโรคร้าย “ตายผ่อนส่ง” สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติถูกทำลายทั้งดิน ทั้งน้ำ อีกทั้งกระแสสังคมก็ตื่นตัว ออกมาเรียกร้องให้ “แบน 3 สารพิษ” โดยเร็ว ...ในที่สุด “รมช.มนัญญา” ต้องตัดสินใจเล่นบท “ทุบโต๊ะ” ประกาศต่อที่ประชุมว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้น ... มติที่ประชุมจึงออกมาเป็น 9-0 ให้ “แบน 3 สารพิษ” ห้ามครอบครอง ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า ห้ามผลิต และให้มีผลวันที่ 1 ธ.ค.นี้

เมื่อคณะกรรมการ 4 ฝ่าย มีมติให้ “แบน” แล้ว ต่อจากนี้ก็ต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ที่มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ 29 คน เป็นกรรมการ

ว่าจะลงมติ แบน หรือไม่แบน ต่อไป ...

นี่แค่เพียงผลสำเร็จขั้นต้นยังทำเอา “รัฐมนตรีหญิงเหล็ก” ถึงกับเครียดจัด มีนหัวหนึบ ต้องเข้า “แอดมิต” ที่โรงพยาบาล ให้นำเกลือ ฉีดยาคลายเครียด...

ขณะที่ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรฯ ก็เครียดไม่แพ้กัน... เพราะมีข่าวว่าถูกกดดันอย่างหนัก จากฝ่ายที่ต้องการให้ “ยื้อ” ออกไปก่อน ซึ่งมีทั้งอดีตข้าราชการที่ผันตัวไปเป็นผู้นำเข้า ได้สต็อก 3 สารเคมีนี้ เป็นมูลค่านับพันล้านบาท ยังมีอดีตข้าราชการ ที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทค้าสารเคมีข้ามชาติ คอยเก็บค่าต่ง นำเข้าสารเคมี ลิตรละ 1 บาท ส่งให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงอีก

และเมื่อช่วงปลายวานนี้ (9 ต.ค.) ก็มีตัวแทน “สายยื้อ” จาก “สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย” พร้อมเกษตรกรกว่า 50 คน เข้ามายื่นเรื่องคัดค้านการยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ขณะเดียวกันก็มี ตัวแทน ”สายแบน” จากมูลนิธิชีววิถี หรือ “ไบโอไทย” ก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีโดยเร็ว ทำให้บรรยากาศที่กระทรวงเกษตรฯ คุกรุ่น เต็มไปด้วยความขัดแย้งของทั้ง 2 กลุ่ม ...ขณะที่ “รัฐมนตรีเฉลิมชัย” เตรียมจะประชุมพูดคุยกับทั้งสองฝ่าย ก็เกิดอาการหน้ามืด “วูบ” ไป จนต้องนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งต่อมาทราบว่าอาการดีขึ้นแล้ว...

เห็นความรุนแรงของฤทธิ์ “3 สารพิษ” หรือยัง... ขนาด 2 รัฐมนตรีที่เปรียบเสมือน “หนังหน้าไฟ” ต้องคอยรับหน้าจากฝ่ายยื้อ และฝ่ายต้าน ยังเจอโรคเครียดลาม ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลกันทั้งคู่.



ขอชี้แจง : นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
เปิดเผยถึงกรณีที่ฟิลิปปินส์แจ้งว่าอยู่ระหว่างเปิดไต่สวน เพื่อใช้มาตรการ
เซฟการ์ดกับสินค้าข้าวที่นำเข้าจากทั่วโลกรวมถึงไทยเพราะพบปริมาณ
การนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างว่า กรมได้ส่งหนังสือเพื่อแสดงท่าทีและเหตุผล
โต้แย้งต่อการเปิดไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
หรือมาตรการเซฟการ์ดต่อกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์แล้ว.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6450

Col.Inch: 63.72 Ad Value: 112,147.20

หน้า: 1(บน), 2

PRValue (x3): 336,441.60

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: วงในวงนอก: สารพิษแพรรี่รัฐบาล

สารพิษแพรรี่รัฐบาล หน้า 2



วงในวงนอก

อสนีบาต aussaneebard@hotmail.com

สารพิษแพรรี่รัฐบาล

แหวดวงตุลาการก็น่าจะทราบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีผู้พิพากษาเอง มีมูลเหตุเป็นอย่างไรกันแน่ภายใน 15 วัน แต่ระหว่างนี้มีอีกเรื่องกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

นั่นคือ ภาครัฐจะตัดสินใจแบนสารพิษที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชจำนวน 3 ชนิด พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเซต หรือไม่

นี่เป็นอีกประเด็นที่ภาคประชาสังคม องค์กรผู้บริโภค รวมไปถึงองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพราะบรรดาข่าแมลงส่งผลต่อสุขภาพพี่น้องเกษตรกร ชาวไร่ ชาวไร่ รวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราท่าน

แต่อีกด้าน บรรดาสารกำจัดศัตรูพืชข้างต้น ก็ได้สร้างผลกำไรมหาศาลให้แก่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวพันกันจากพี่น้องเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน มาเป็นเวลาช้านาน การจะยกเลิกย่อมมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจเอกชนเช่นกัน

การตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือโดยคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

คราวนี้มาทำความเข้าใจกันเล็กน้อย เพราะเรื่อง

นี้มีการเคลื่อนไหวเรียกเรื่องมานาน แต่ต้นมาระอุเดือดยุครัฐบาล “ลุงตู่” ยุคที่มีรัฐมนตรีจากหลายพรรคต้องมาร่วมตัดสินใจ

ครั้งนี้จะเข้าไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว. เกษตรและสหกรณ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ต้องออกโรงหน้กหน้าไม่เชิง แต่กระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่ไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 (ตอนนั้น กฤษฎา บุญราช เป็น รว.เกษตรฯ) คณะกรรมการจับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงมีมติ

ให้ยกเลิกการใช้ โดยให้กรมวิชาการเกษตร, องค์การอาหารและยา เสนอเข้าสู่การพิจารณา

ของ คณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยมี รว.อุตสาหกรรม



สุริยะ
จรุงเรืองกิจ

มัญญา ไทยเศรษฐ์

อนุทิน ชาญวีรกูล

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6450

Col.Inch: 63.72 Ad Value: 112,147.20

หน้า: 1(บน), 2

PRValue (x3): 336,441.60

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: วงในวงนอก: สารพิษแพรรี่รัฐบาล

เป็นประธาน (อดตม สาวนายน รมว.อดฯ ขณะนั้น) แต่ตอนนี้ รมว.อดสาทกรรรมคนปัจจุบัน ชื่อ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคพลังประชารัฐ

ก่อนหน้านั้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 มีการสรุปความเห็น 4 ครั้งว่า สาร 3 รายการ มีความเป็นพิษในระดับน้อยถึงปานกลาง และมีประสิทธิภาพหากใช้ตามฉลาก, สารทดแทนมีราคาแพงหากห้ามใช้จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตพืชเกษตร คือ ข้าว อ้อย ยาง ปาล์ม มันข้าวโพด, ส่วนผลต่อสุขภาพ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่สอดคล้องกัน

ต่อมา 7 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพให้เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2561 จากนั้นเดือนพฤษภาคม 2561 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติ “ไม่ห้ามการใช้สารดังกล่าวเนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถยืนยัน

ได้ว่าไม่เป็นอันตรายหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม”

“ทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะมา”

ต่อมา 26 มีนาคม 2562 กรรมการวัตถุอันตรายเห็นชอบมาตรการจำกัดการใช้ 3 รายการ

5 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรฯ (รมว. ฤกษ์ไฉนา) ออกประกาศกระทรวง 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 สารคือ เกษตรกรผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมทดสอบ ต้องระบุชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่ปลูก ประกอบการใช้สาร 3 รายการ ผู้ขายต้องขออนุญาตมีไว้ครอบครองผ่านการอบรมทุก 3 ปี แจ้งสต็อกทุก 15 วัน ขายให้เกษตรกรที่แสดงบัตรผ่านการอบรม จัดวางสาร 3 รายการแยกจากสารอื่น ผู้นำเข้าผู้ผลิตต้องแจ้งสต็อกทุก 15 วันพร้อมแหล่งที่มาและแหล่งส่ง ผู้ใหญ่

บ้าน/ก้าน/ปลัดอบต. ต้องได้รับการแต่งตั้งและอบรม เป็นพนักงานเพื่อตรวจสอบการใช้ และห้ามใช้สาร 3 รายการในพื้นที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ต้นไม้ และพื้นที่สาธารณะ

ส่วนการห้ามนำเข้า จะสามารถกระทำได้อีกเมื่ออาศัยอำนาจ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยยก ระดับให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง (อำนาจตามกฎหมายนี้เป็นของ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ รมว.อดสาทกรรรม เป็นประธาน อำนาจหน้าที่คือสามารถเสนอโยกย้ายและ แผนการบริหารจัดการผ่านคณะรัฐมนตรี เมื่อกรม.

พิจารณาให้ความเห็นชอบจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปปฏิบัติ)

สรุป ทั้งหมดจึงไม่ใช่อำนาจของ รมว.เกษตรฯ แต่ กระทรวงเกษตรฯ เพียงมีผู้แทนของกระทรวง 4 คน อยู่ในโครงสร้างกรรมการวัตถุอันตรายนี้ จากจำนวน กรรมการมาจากหลายฝ่ายทั้งหมด 29 คน

เมื่อไม่กี่วันมานี้ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรฯ จากค่ายภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะทำงาน 4 ฝ่าย แลลงไปแล้ว ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ให้แบนสารพิษ พร้อมกับคุยเชิง จะเป็นของขบวนการใหม่มอบให้พี่น้องเกษตรกร

ทว่า ของขบวนการนี้ต้องส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมี รมว.อดสาทกรรรม เป็นประธาน ช่วย ประทับตรารับรองก่อนนะสิ ถึงจะเป็นของขบวนการที่สมบูรณ์

จึงเกิดคำถามว่า ภายในกล่องของขบวนการจะมีรูปร่าง หน้าตาแบบไหน ในเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่ตกผลึก ว่า ถ้าแบนสารพิษทั้งสามชนิดจะจัดหาสารอื่นทดแทน หรือวิธีการใหม่โดยปราศจากการใช้สารพิษ จะเพิ่มการ ลงทุนขึ้นหรือไม่ และไม่ยากคิดต่อเลยว่า ของขบวนการนี้ จะตกสู่มือพี่น้องเกษตรกรจริงหรือเปล่า หรือตกเข้า กระเป๋านายทุนรอบใหม่

แต่ที่แน่ๆ สารพิษกำลังแพร่กระจายไปยัง รมต.พรรคร่วมรัฐบาล จนออกอาการประหลาดๆ กันไปแล้ว